
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
     ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายองอาจ  วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สระบุร ีพรรคเพื่อไทย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

  ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายสมชาย ฝั ่งชลจิตร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

   สอบถามกรณีพื้นที ่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติเห็นชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมือง
ต ้น แบบอุต ส าหกรรมก ้าวหน ้าแห ่งอน าคต  ก ่อนจะม ีก ารจ ัด ตั ้ง ร ัฐ บ าลที ่ม าจากการ เล ือกตั ้ง  
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้อ านาจ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการบริหารจัดการทุกมิติในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยมีการก าหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพชีวิตของประชาชน  
ในพื้นที่โดยเฉพาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีความสวยงามและอุด มสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  
เป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหารในอ่าวไทย แต่ ศอ.บต. กลับน าเสนอโครงการที่สร้างมลพิษให้กับพื้นที่
ดังกล่าว รวมทั ้งสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนในพื้นที ่ จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ซึ ่งไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงสอบถามถึงแนวคิดและกระบวนการ 
ทางกฎหมายในการรับฟังความคิดเห็นและที่มาของงบประมาณ เนื ่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้  
เกิดจากความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลต่อโครงการ
ดังกล่าว คือ โครงการอุตสาหกรรมหนัก ซึ ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั ้งวิถีช ีวิตความเป็นอยู ่ของ
ป ระชาชน  และสภ าพสิ ่งแ วดล ้อม  ทะ เล  สภ าพอากาศ  ควา มอุดมสมบ ูรณ ์ของ พื ้นที ่ช ายฝั ่ง 
ภาคตะวันออก แต่กลับไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนความเห็นชอบของรัฐ  ทั้งนี้ 
สามารถเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หรือยกเลิกมติ ครม. แล้วกลับไปสู่
จุดเริ่มต้นโดยเริ่มรับฟังเสียงของประชาชนในพ้ืนที่โดยยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาได้หรือไม่  
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   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า บทบาทหน้าที ่ของ ศอ.บต. จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย ่าง เป ็นระบบและมีเอกภาพ และเป็นหน่วยงาน  
ด้านพลเรือน ที ่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
มาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี ๒๕๕๙ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี ่ยมมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” ในพื้นที่  
๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส และ อ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา โดยก าหนดให้อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่ ๔ และเป็นเมืองคู่ขนาน 
ของการพัฒนา มีการประเมิน ในช ่วงสองป ีแรกแล้ว  พบว่าประสบความส า เร็จ เป ็นที ่น ่าพอใจ  
ในด ้านการค ้าชายแดน  กา รท ่อ ง เที ่ย ว  การล งท ุน ในภ าคอุตส าหกรรมม ีม ูล ค ่าส ูงขึ ้น  เ พื ่อ ให้  
การด าเนินการเป็นรูปธรรมมากยิ ่งขึ ้นจึงมีการขยายผลโครงการที ่อ า เภอจะนะ ให้เป็นโครงการ 
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และสิ่งที่ส าคัญคือต้องค านึงถึงการรักษาธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม อีกทั ้งย ัง เป ็น การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปในพื ้นที ่ และต้องเป ็น ไปตาม  
ความต้องการของประชาชน ส าหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น มติ  ครม. ได้มอบหมายให้ 
ศอ.บต. เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการของหน่วยงาน  
ในพื้นที่ที ่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดการรับฟังความคิดเห็นผ่านสี่ช่องทาง คือ ๑. เว็บไซต์ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี ๒. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยเลื ่อนมาเป็นวันที ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๓. จดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
๔. ส ารวจสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยในปัจจุบันเหลือเพียงช่องทางเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
โดยขอยืนยันว่าการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนประเด็นการรับฟังความคิดเห็นนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอน
การรับฟ ังความคิด เห ็นต ่อ โครงก ารทั ้งระบบ และไม่ได ้เล ือกประชาชนที ่เห ็นด้วยกับ โครงการ  
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเท่านั ้น แต่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเพื ่อรับฟังความคิด เห็นของประชาชน 
อย่างแท้จริง โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีกระบวนการ ขั้นตอน และหน่วยงานในพื้นที่  
อีกหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอแนะและ 
ข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ส่งไปยัง ศอ.บต. โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีเจตนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายปรีดา  บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

   สอบถามถึงวิกฤตองค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ที่ประสบขาดสภาพคล่องทางการเงินมาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙  เป็นต้นมา จนน ามาสู่การขาดทุนสะสมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงินถึง ๖ – ๗ พันล้านบาท เนื่องจาก  
มีการใช้อ านาจเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ถูกแทรกแซงการด าเนินงาน น ามาสู่การทุจริตเชิงระบบและ 
เชิงนโยบาย และไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ จึงสอบถามถึงการด าเนินการ 
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท าผิดหรือไม่ และค าสั่งให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๙๖๑ คน ขององค์การค้า สกสค. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ชอบด้วยหลักคุณธรรมและหลักการบริหารตามขั้นตอนของระเบียบแบบแผนขององค์การของรัฐหรือไม่ 
รวมทั้งการขายที่ดินขององค์การค้า สกสค. ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว มาใช้หนี้ และจะยุบองค์การค้า สกสค. 
หรือไม ่
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      นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า 
ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปดูการด าเนินงานขององค์การค้าเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตนี้และให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการพิมพ์ ทั้งนี้ พบว่าการพิมพ์หนังสือนั้นแม้จะมีจ านวนมากแต่ระยะเวลา  
ในการพิมพ์ไม่น่าจะเกิน ๒ เดือน การจัดส่งไม่น่าจะเกิน ๑ เดือนครึ่ง และการรับเงิน น่าจะใช้เวลาประมาณ  
๒ เดือน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการของ สกสค. มีความเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็ต้องตัดสินใจด าเนินการบางอย่าง ทั้งนี้ ในการเลิกจ้างพนักงานขององค์การค้า สกสค. นั้น เป็นเรื่องที่ 
ล าบากใจอย่างมากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงมิได้ให้ข้อมูลนี้มากนักเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง  
อย่างไรก็ตาม ผู้ทีถู่กเลิกจ้างนั้นจะได้รับเงินชดเชย ๕ – ๖ แสนบาท จ านวน ๑๒ คน ได้รับเงินชดเชย ๖ แสน – 
๑ ล้านบาท จ านวน ๓๖๕ คน ได้รับเงินชดเชย ๑ – ๒ ล้านบาท จ านวน ๔๑๓ คน ได้รับเงินชดเชย  
๒ – ๓ ล้านบาท จ านวน ๑๒๖ คน และ ๓ ล้านบาทขึ้นไป จ านวน ๔๕ คน ซึ่งเป็นเงินจ านวนมาก และ
คณะกรรมการ สกสค. ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าในการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดนี้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ทางกฎหมาย มีการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอย่างน้อย ๓๐ วัน และในขณะที่ 
ยังไม่สามารถชดเชยได้ทันทีเพราะประกาศเลิกจ้างในเดือนสิงหาคม ก็ได้จ่ายเงินชดเชยบางส่วนให้แก่พนักงาน
ทันทีคนละ ๑ แสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจว่าจะมีเงินเพ่ือ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ ส าหรับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตาม สืบสวน สอบสวน กรณี 
การเป็นประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องขององค์การค้า สกสค. นั้น จะมีการด าเนินการอย่างแน่นอน และการใช้
หนี้ที่มีอยู่นั้น วิธีการหนึ่งคือการน าเอาสินทรัพย์มาตีราคาเพ่ือชดใช้หนี้ ส่วนเรื่องความเหมาะสมของราคาและ
ขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ผู้อ านวยการองค์การค้าคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะได้น าเสนอแผนงาน 
ที่เหมาะสมเพ่ือหาแนวทางให้เกิดความมั่นคงในการได้รับคืนหนี้จากองค์การค้า สกสค. ต่อไป   
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
    ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอ
เลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ฝั่งตะวันออก โดย นายศิริพงษ์  รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ตามที่ ป ระชาชน ใน เขตกรุง เทพมหานครได้ รับความเดื อดร้อน เนื่ องจาก 
ขาดแคลนน้ าประปาเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการประปานครหลวงไม่สามารถจ่ายน้ าประปาให้กับประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครแถบชานเมืองฝั่งตะวันออก 
ได้แก่ พ้ืนที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง ไม่มีน้ าประปาใช้ โดยเฉพาะ 
ในบางพ้ืนที่ของเขตหนองจอก ซึ่งแต่เดิมนั้นประชาชนได้อาศัยน้ าฝนและน้ าในคู คลอง เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน
แต่ปัจจุบันน้ าในคู คลอง เน่าเสียและแห้งขอดเนื่องจากภัยแล้ง ท าให้ประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบ  
จึงสอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตหนองจอกและการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
    นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนั้น  
การประปานครหลวงมีพ้ืนที่บริการใน ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีภารกิจ
หลักในการดูแลเรื่องการผลิตน้ าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง และได้มาตรฐานตามท่ีองค์การ 
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อนามัยโลกก าหนด โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชายขอบซึ่งยังขาดแคลน
น้ าประปาอยู่ และเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ลงพ้ืนที่บริเวณเขตมีนบุรี หนองจอก โดยในปี ๒๕๖๓  
การประปานครหลวงได้ด าเนินการวางท่อประปาไปแล้ว ๗ เส้นทาง งบประมาณ ๖ ล้านกว่าบาท  
และในปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการวางท่อประปาเพ่ิมเติมอีก ๒๐ เส้นทาง และได้ก าชับว่าเมื่อได้ก าไรจากพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครชั้นในก็ควรน าไปเร่งรัดพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกให้ได้รับการแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าประปา โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมโยงกับ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต ทั้งนี้ การประปานครหลวงจะดูแลประชาชนทุกพ้ืนที่บริการ
ให้ดีที่สุด และจะร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือขยายเขตการให้บริการและการลดน้ าสูญเสีย ซึ่งจะท าให้สามารถดูแลพื้นที่
รอบนอกได้มากยิ่งขึ้น ส าหรับพ้ืนที่ที่สมาชิกฯ แจ้งว่ายังมีความขาดแคลนน้ าประปา จะเร่งรัดให้การประปา
นครหลวงแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป 
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ฟอกหนังสัตว์ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม. ๓๐ และ กม. ๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย นายอนุชา  น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
      เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป    
    ๑.๒ .๔  กระทู้ ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้ าการคืนสมณ เพศให้แก่ 
พระเถระ ๗ รูป โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย  
ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
    ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) ของภาคการเกษตร โดย นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  ถามนายกรัฐมนตรี 
    ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศก็ได้รับผลกระทบมากมาย
เช่นเดียวกัน แม้รัฐบาลจะได้ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหา และมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือดูแลเยียวยา
แล้วก็ตาม แต่ประชาชนในภาคการเกษตรก็ยังได้ รับผลกระทบอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนภาคการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้  
ความช่วยเหลือที่ผ่านมาและนโยบายอื่น ๆ  
    นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า โรคดังกล่าวเริ่มมีการระบาดเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอันดับต้น ๆ ในการให้ 
ความช่วยเหลือ โดยจะดูแลพ่ีน้องเกษตรกรก่อน จ านวน ๑๐ ล้านราย เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อราย  
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ขึ้นทะเบียนและรวบรวมบัญชีของเกษตรกร จ านวน  
๗ หน่วยงาน โดยกรมปศุสัตว์ ดูแลกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ มีผู้ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ ราย กรมส่งเสริม
การเกษตร ดูแลกลุ่มผู้ท าไร่ ท านา ปลูกพืช มีผู้ขึ้นทะเบียนให้ประมาณ ๖,๓๓๐,๐๐๐ ราย กรมประมง  
มีผู้ขึ้นทะเบียน จ านวน ๕๓๐,๐๐๐ ราย การยางแห่งประทศไทย จ านวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ ราย ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ ราย กรมสรรพสามิต  จ านวน ๔๐,๐๐๐ ราย  
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และกรมหม่อนไหม จ านวน ๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งมีหลายท่านเห็นว่าในจ านวนนี้มีความซับซ้อน ดังนั้น
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง โดยผู้มีรายได้ประจ าแต่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่มี
ประกันสังคมต่าง ๆ ต้องตัดออก และ ณ วันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 
๗,๓๙๗,๒๘๒ ราย ซึ่งเริ่มจ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยเดือนกรกฎาคม จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่  
๑๕ – ๒๒ กรกฎาคม นี้ อีก ๓๖,๙๕๐ ราย ดังนั้น เงินที่เยียวยาชดเชยให้พ่ีน้องเกษตรกรจนสิ้นสุดโครงการ
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๑๐,๔๘๐ ล้านบาท ส าหรับในช่วงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้น าผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรมาขายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒ ล้านบาท กรมประมง ได้น ากุ้ง 
หอย ปู ปลา จากเกษตรกรผู้เลี้ยงมาขายได้เงิน ๒๑๔.๘ ล้านบาท กรมการข้าว น าข้าวมาขายให้เกษตรกร  
ได้เงิน ๑.๖ ล้านบาท ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม น าสินค้ามาช่วยขายได้รายได้ประมาณ  
๑ ล้านบาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ น าสินค้ามาขายได้ ๒๒๙ ล้านบาท อีกทั้งกรมชลประทาน ได้ช่วยเหลือ
โดยจ้างงานลูกจ้างระยะเวลา ๓ เดือน และ ๖ เดือน จ านวน ๗๙,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑,๗๕๑ ล้านบาท  
กรมส่งเสริมการเกษตร จ้างแรงงาน ๑,๑๐๐ ราย นอกจากนี้ยังมีการลดภาระให้ พ่ีน้องเกษตรกรคือ  
กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักประมาณ ๒ แสนกว่าครัวเรือน เป็นเงิน
ประมาณ ๔ ล้านบาท กรมหม่อนไหม มอบท่อนพันธุ์ให้เกษตรกร ๒๓๗,๐๐๐ ท่อนพันธุ์ คิดเป็นเงินประมาณ 
๔๕ ล้านบาท และกรมประมง ช่วยเหลือค่าอาหารประมาณ ๔๕ ล้านบาท ส่วนด้านหนี้สินนั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หยุดและลดดอกเบี้ยให้กับผู้ที่กู้เงินกองทุนหมุนเวียนประมาณ ๑ หมื่นราย 
เป็นเงินประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ลดดอกเบี้ยให้คิดเป็นเงิน ๕๗ ล้านบาท ส าหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลด
ช าระหนี้และลดการส่งเงินค่าหุ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ ราย การยางแห่งประเทศไทย ได้หยุดการช าระหนี้ทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๑๖ ล้านบาท และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ขยาย
การช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน คิดเป็นเงินประมาณ ๑๘ ล้านบาท รวมทั้งขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติ
งบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิ มขึ้น อาทิ โครงการ 
แก้วิกฤตโควิด-๑๙ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้กู้เงินได้ โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า  
๗ ราย ซึ่งกลุ่มหนึ่งให้กู้ได้ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท รวมทั้งมีการประกันราคา มีตลาดรองรับในการเลี้ยงโค  
และต่อไปจะส่งเสริมให้ เลี้ยงกุ้งด้วย นอกจากนี้  กระทรวงฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับทุกกรมในสังกัด 
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เสนอโครงการ
จ านวน ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแล้วจ านวน ๖ โครงการ เป็นเงินประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท  
    ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     

        ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย  
โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง สร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านโมน – บ้านโคกหลวง 
ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ 
ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม       

      ๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การปิดกั้นรั้วประตูของแนวเขตรถไฟฟ้ามหานคร
และการประปานครหลวง โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคกา้วไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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      ๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าแรงสูง ๓ จุด ๓ ต าบล บ้านนาถ่อน

หมู่ ๗ กิโลเมตรที่ ๑๔ - ๑๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน บ้านโนนแสนสุข 
หมู่ ๑๑ – บ้านหนองกระเดา หมู่ ๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน และ 
บ้านหนองโจด หมู่ ๕ ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑ .๓ .๕  กระทู้ ถาม เรื่อง การจัดระเบี ยบการจราจรเกี่ ยวกับการใช้
รถจักรยานยนต์ โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 

 

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
คือ ๗.๑ – ๗.๔ ซึ่งเป็นเรื่องตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละคณะ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอ
ถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน และประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
ร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณา
สัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละคณะต่อไป 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ๒.๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นเรื่องค้าง
การพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การจัดท ารายงานฉบับนี้จัดท าเสมือนเป็นงานประจ า และไม่ปรากฎผลงานปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ขอให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาตามแผนงานปฏิรูปประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่อง
การปฏิรูปด้านการเมือง ตลอดจนการเร่งรัดกฎหมายส าคัญท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ 
        นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานในรอบ ๓ เดือน 
ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ส าหรับการปรับปรุงตัวรายงาน อาทิ สถานะของกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ การเร่งรัดกฎหมายส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ การเสนอความคืบหน้า  
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน ทั้งนี้ จะน าไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการด าเนินการ และทางส านักงานฯ จะเร่งติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านการศึกษา ๒. ด้านแรงงาน และ ๓. ด้านวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว โดยในขั้นต่อไป 
จะด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมร่วมระหว่าง
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ซึ่งเป็นโอกาสอันที่ที่ส านักงานฯ จะได้น าเสนอข้อเสนอแนะ  
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ต่าง ๆ ที่สมาชิกฯ ได้ให้ความเห็นไว้ หลังจากนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านจะเร่งปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน ก่อนจะน ามารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอน
ทางกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓         
        ที่ประชุมรับทราบ 
        ๒.๔ รับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
รับทราบรายงานดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  
โดยสมาชิกฯ ไม่ติดใจ     
             ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒.๕ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงาน 
ดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ตัวเลขของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายังเป็นตัวเลขเก่า จึงขอให้
กระทรวงการคลังปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง อีกทั้งรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความใกล้เคียงกันมาก จึงขอให้
กระทรวงการคลังพิจารณาหาแนวทางการด าเนินการน าเสนอรายงานทั้งสองฉบับให้มีความแตกต่างกัน  
โดยทุกครั้งที่มีการจัดท าตัวเลขขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าเมื่อไร และขอให้มีการรายงานตัวเลขที่แท้จริง 
พร้อมทั้งช่วยกันดูแลระบบบัญชีภาครัฐให้เป็นที่เข้าใจโดยง่าย มีความกระชับ และมีตัวเลขที่ถูกต้อง รวมทั้ง 
ควรมีการอธิบายการแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันเพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจ สะดวกต่อการวิเคราะห์  
ทั้งเรื่องการขาดดุล การดูแลเรื่องหนี้ เพ่ือให้มีวินัยการคลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตต่อสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมากกว่าของประชาชน จึงควรปรับให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือไม่ให้ 
เกิดความเหลื่อมล้ าเกิดขึ้นในสังคม และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถท างานร่วมกับส านัก
งบประมาณ เพ่ือชี้แจงให้เห็นว่าประชาชนได้อะไรจากการใช้งบประมาณของประเทศ 
       นางอัญชลี  ศรีอ าไพ ผู้อ านวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบบัญชี  กรมบัญชีกลาง ชี้แจงการจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดท ารายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า การจัดท ารายงาน
การรับจ่ายเป็นการเปรียบเทียบงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติกับการใช้จ่ายจริงของส่วนราชการซึ่งใช้
เกณฑ์เงินสดในการจัดท า ส่วนรายงานการเงินแผ่นดินนั้นเป็นรายงานการเงินทางบัญชี  อย่างไรก็ตาม ขอน้อม
รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกฯ ไปพิจารณาปรับตัวเลขให้เห็นความชัดเจนและแตกต่าง เพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ส าหรับเรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้นจะขอรับข้อเสนอของสมาชิกฯ ไปประสาน 
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า ส่วนประเด็นเรื่องผลการใช้จ่าย เนื่องจากระยะเวลา  
การด าเนินงานมีข้อจ ากัด ตัวข้อมูลที่แสดงทั้งสองรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนตามที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกต อีกทั้ง
ระยะเวลาที่ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจท าให้ล่าช้าจนท าให้เสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร  
ไม่ทัน จึงจะขอรับข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาปรับการด าเนินการต่อไป ส าหรับการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ทั้งสองหน่วยงานจะแสดงข้อมูลร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ส าหรับเรื่องระบียบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะท างาน 
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เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบและเพ่ิมมาตรการการควบคุมอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสต่อไป 
             ที่ประชุมรับทราบ 
        ๒.๖ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
        ด้วยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕ (๕)  
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายที่ดีมากที่ต้องการจะพัฒนาประเทศไทย 
ให้เจริญมากยิ่งขึ้น แต่ในเรื่องของหลักการนั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เนื่องจากยังเป็นโครงการที่เน้น  
เรื่องภาษีเป็นหลัก โดยการลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเรื่องนี้ตอบโจทย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ ว 
เนื่องจากประเทศไทยมีการป้องกันการน าเข้าสินค้าหลาย ๆ อย่าง แต่ในปัจจุบันมีการยกเลิกภาษีน าเข้า  
ในหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการมาตรการเพ่ิมความสามารถการแข่งขันมากกว่ามาตรการ
ลดภาษี นอกจากนี้  การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ EEC ต้องท าให้เกิดการเกษตรที่มีความเพียงพอก่อน  
แต่ในปัจจุบันการเกษตรยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าอยู่  ดังนั้น ก่อนจะจัดสรรน้ าให้กับ
อุตสาหกรรม ต้องมีการแก้ปัญหาน้ าในพ้ืนที่ ให้ได้เสียก่อน อีกทั้งตัวเลขการลงทุนยังไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณจริง ๆ ของประเทศ รายงานฉบับนี้จึงไม่มีความน่า เชื่อถือ และต้องมีการปรับแก้กฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับโครงการดังกล่าวในบางประเด็น อาทิ การให้ความส าคัญกับระบบตรวจสอบและการรายงาน
ต่อรัฐสภา อย่างไรก๋ตาม ได้มีสมาชิกฯ แสดงความเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ เนื่องจากมีการน าเสนอ 
ความคืบหน้าของโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมในด้านอ่ืน ๆ 
ครอบคลุมทุกด้าน โดยโครงการนี้มีนักลงทุนให้ความสนใจมาเช่าพ้ืนที่ลงทุนแล้ว ๔๔,๗๒๖ ไร่ จากพ้ืนที่ 
๖๔,๔๘๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าแผนผังการพัฒนา EEC เพ่ือรองรับการลงทุน 
ในระยะเวลาอันยาวไกล และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกว่า ๔๐ ครั้ง ในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอท าให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว 
         นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่าจะรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกฯ ทุกท่านไปพิจารณา
ปรับแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อมีวิกฤตโควิด -๑๙ ก็ได้มีการแก้ไข
นโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับประเด็นเรื่องแหล่งน้ าต้นทุนที่ประชุมมีมติ ว่า 
จะไม่ด าเนินการใด ๆ กับแหล่งน้ าดังกล่าวเพราะเกษตรกรรมจ าเป็นต้องใช้ ส่วนอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น 
จะต้องพ่ึงพิงแหล่งน้ าของตนเอง ในปี ๒๕๖๔ จะต้องดูแลเรื่องน้ าไม่ให้เกิดการขาดแคลน โดยส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ๑๗ โครงการ ส าหรับพ้ืนที่ EEC ทั้งนี้ จะท าหนังสือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรตอบข้อสงสัยของสมาชิกฯ ทุกคนต่อไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
        ๒.๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
        ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้น าส่ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามนัยมาตรา ๑๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาท ิค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีการลงตัวเลขไม่ตรงกัน มีการระบุ
ในรายงานว่าการจัดท าข้อมูลในระบบบัญชีของหน่วยงานอาจมีข้อคลาดเคลื่อนกับรายงานการเงินตามระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เนื่องจากการน าข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงาน 
เข้าระบบ GFMIS ด้วยแบบ บช. ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ไม่โปร่งใส และไม่มีการชี้แจงรายได้ 
ของหน่วยงานว่าอยู่ในธนาคารใด ไม่มีการใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันก่อนการปราบปราม รวมทั้งการออก
ระเบียบค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานตนเอง 
        นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงว่า ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตนั้นเป็นข้อบกพร่อง 
ในการจัดท ารายงานของ ป.ป.ช. จริง สืบเนื่องจากกรณีค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายการอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างมีการลงตัวเลขไม่ตรงกันของส านักงานบริหารงานคลังและส านักงานบริหารทรัพย์สิน 
ของ ป.ป.ช. เนื่องจากการลงตัวเลขในวันที่มีการรับครุภัณฑ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  
โดยส านักงานบริหารงานคลังนับการลงทะเบียนจากวันที่มีการตรวจรับงาน ส่วนส านักงานบริหารทรัพย์สิน  
ใช้วันที่มีการรับของจริงเพ่ือน าไปลงทะเบียนและออกหมายเลขครุภัณฑ์ เมื่อมีการคลาดเคลื่อนกับข้ อเท็จจริง 
ทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้มาตรวจสอบ และมีความเห็นว่าไม่สามารถรับรองได้ เนื่องจากรายงาน
ทั้งสองส่วนไม่สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ดีในการด าเนินการจัดท ารายละเอียดการเสื่อมค่าและได้มีการแก้ไข 
ให้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ของ ป.ป.ช. ที่มีลักษณะจ้องจับผิดเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐนั้น ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ อย่างไร และมีเหตุผลหลักฐานเพียงพอต่อข้อกล่าวหาหรือไม่ โดยจะส่งเรื่องหรือส านวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง หากอัยการสูงสุดเห็นด้วยจึงจะมีการฟ้องไปยังศาล ซึ่งยังมีขั้นตอน 
การพิจารณาของศาลอีกชั้นหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขอให้ไว้วางใจว่ามีกระบวนการขั้นตอนที่ครบถ้วน  
ส่วนในเรื่องนโยบายเชิงป้องกันนั้นมีการให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ 
ต่อประเทศชาติ และมีแนวร่วมจากภาคเอกชน รวมทั้งมีบทกฎหมายให้ด าเนินการตรวจสอบและป้องปราม
ไม่ให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการท างานของ ป.ป.ช. ส าหรั บการขึ้นค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และต้องผ่านรัฐสภาก่อนทุกครั้ง  
ไม่มีสิทธิขึ้นค่าตอบแทนเองได้  
        นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อ านวยการส านักบริหารงานคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้แจงกรณียอดเงินฝากธนาคารของ ป.ป.ช. รวมรายการที่ ป.ป.ช. 
จะต้องเบิกจ่าย และเป็นงบประมาณที่ได้รับมาจากปี ๒๕๖๒ เพ่ือมาจ่ายในปี ๒๕๖๓ หากจ่ายในปีนี้ไม่ทัน 
ก็จะมีการกันงบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือจ่ายในปีถัด ๆ ไป โดยตัวเงินทั้งหมดจะฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย  
ยอดของดอกเบี้ยมาจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ส่วนค่าปรับนั้นมาจากการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก 
ป.ป.ช. ได้จ้างบริษัทไอทีมาติดตั้งระบบแต่บริษัทไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างจึงยินยอม  
เสียค่าปรับดังกล่าว  
        ที่ประชุมรับทราบ  
         ๒.๘ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
       ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๖ 
ก าหนดให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา เพื่อพิจารณา โดยได้เสนอมาให้สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
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        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาท ิข้อสงสัยต่อกรณีผู้รับทุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) งบประมาณท่ีได้ในปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๙๒ เป็นการสนับสนุนงบประมาณส าหรับผู้ขอรับทุนจากองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดหน่วยงานเหล่านี้ยังต้องการเงินสนับสนุนจาก ส.ส.ส. 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีหน่วยงานที่ต่อต้านโครงการก้าวหน้า อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ “สุราก้าวหน้า” หรือ  
E-sports ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก ส.ส.ส จึงขอตั้งค าถามว่า ส.ส.ส. มีจุดยืนต่อโครงการที่เสริมสร้าง  
การพัฒนาประเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างไร รวมทั้งยังไม่เห็นโครงการที่ประสานทรัพยากรในระดับท้องถิ่น 
ที่ครบถ้วนรอบด้านอย่างใด และ ส.ส.ส. มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการหลากหลายทางเพศให้กับ
สังคมหรือไม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน และสังคมไทย นอกจากการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ  
ตามเพศวิถี ส่วนโครงการที่ส่งเสริมการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ และลดความรุนแรงจากผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
ภายในครอบครัวแล้วนั้น ขอเสนอแนวทางอีกมิติในด้านของผู้ถูกกระท า ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็ก
และเยาวชนรู้จักระมัดระวังตัว ไม่ยอมให้ใครมาล่วงละเมิดต่อร่างกาย และรู้ จักปกป้องสิทธิในร่างกาย 
ของตนเอง รวมทั้งต้องไม่ละเมิดผู้อ่ืนเช่นกัน นอกจากนี้ได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและก าหนด
ประเด็นการจัดโครงการต่าง ๆ การเลือกพ้ืนที่ ในการท างาน การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ และ 
ความแตกต่างในงานที่ได้ด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  อีกทั้งยังเห็นว่าความรู้ทักษะของหน่วยงานที่รับ 
การสนับสนุนไม่ได้มีการขยายความรู้ให้กว้างขวาง โดยควรสร้างการรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา
ทางการแพทย์และความรู้เรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตลอดจนได้เสนอแนะให้มีการจัดท าแผนงานเพ่ือให้ 
เท่าทันรับมือกับภัยภิบัติโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งควรแจกแจงการใช้งบประมาณ 
อย่างเป็นธรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
        นายสุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้ จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่ สสส. และชี้แจงว่า สสส. มีพันธกิจในการส่งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีลักษณะเป็นกองทุน มีเงินรายได้ที่มาจากภาษีน าเข้าและการผลิตของสุรา 
ยาสูบ ในอัตราร้อยละ ๒ ของที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ซึ่งบทบาทของ สสส. นั้น เป็นการสนับสนุน  
โดยจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ซึ่งไม่ได้เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และทุนที่น าไป
สนับสนุนส่วนราชการนั้นเป็นเพียงการเติมในส่วนที่ขาดในขณะนั้นเพ่ือให้หน่วยงานสามารถท างานได้ต่อไป 
โดยค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ลงทุนเพ่ือการท างานด้านสุขภาพของคนไทยนั้น งบประมาณของ สสส. เท่ากับ 
ร้อยละ ๐.๗ ขณะเดียวกันก็มีการสร้างเครือข่ายภาคีและการตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบ เมื่อต้นแบบส าเร็จ 
จะน าไปสู่นโยบายในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้  ส.ส.ส. ยังด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
มีแผนการด าเนินงาน ๑๐ ปี ในระยะยาว แผน ๓ ปี ในระยะกลาง และแผนปีต่อปี อีกทั้งมีกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ร่วมตัดสินใจในกระบวนการหลักพันคน ส าหรับเรื่องธรรมาภิบาลนั้น  
ถูกแปลงเป็นตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสัมฤทธิของงานและหลักธรรมาภิบาลซึ่งในด้านที่ลดลงนั้นจะได้มีการปรับปรุง
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอน้อมรับข้อแนะน าของสมาชิกฯ ทุกท่านมาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และผู้จัดการกองทุนฯ  
ได้ตอบชี้แจงจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

 



- ๑๑ – 
 

(๓) รับรองรายงานการประชุม     
     รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง) 
         ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๕ นาฬิกา 
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